



ที่ นร ๐๑๑๐/๑๗๕๑

สำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปลความคืบหน้าการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการระดับจังหวัดที่ใช้  
งบประมาณแผ่นดิน ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๑๐/๑๒๐๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอเรื่อง สรุปลความคืบหน้าการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้าง  
ของส่วนราชการระดับจังหวัดที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) รวมทั้งสอดคล้อง  
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว  
เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑ ข้อเท็จจริง

๑.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาตรา ๖๒ กำหนดให้ภายในหนึ่งปีนับแต่  
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์  
หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา  
โดยแยกเป็นประเภท และระบุหน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานผู้ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์  
และสาเหตุที่ก่อให้เกิดสภาพดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา แล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณทราบ  
เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณามอบหมายสำนักนายกรัฐมนตรี  
โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้กลไกการตรวจราชการ ดำเนินการสำรวจและรายงานปัญหา  
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

๑.๓ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
ติดตามปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการระดับจังหวัดที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  
หรือสร้างแล้วทั้งร้าง/ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยเป็นการติดตามการดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

## ๒. สารสำคัญ

๒.๑ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประสานงานกับจังหวัดต่าง ๆ พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งร้างตามมาตรา ๖๒ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการใช้กลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชนอยู่ในพื้นที่ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในการสำรวจสิ่งปลูกสร้างระดับจังหวัดที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหรือสร้างแล้วทิ้งร้าง/ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตรวจติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

๒.๒ จากข้อมูลที่ได้รับของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีทุกเขตตรวจราชการ สามารถรวบรวมสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ หรือดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้

๒.๒.๑ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและยังไม่แล้วเสร็จ/ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพลศึกษา รวมถึงการก่อสร้างสนามกีฬาที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ แต่ให้กรมทางหลวงเป็นหน่วยดำเนินการ มีหลายแห่งที่ดำเนินการในหลายพื้นที่แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเรื่องนี้จะได้มีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป

๒.๒.๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารสำนักงาน และอาคารบ้านพัก ซึ่งมีการดำเนินการในหลายพื้นที่แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ จากการประสานเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุที่ไม่แล้วเสร็จมาจากหลายปัจจัย อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้างบางแห่งขาดแคลนแรงงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID - 19) ได้ขอยกเลิกสัญญาจ้าง ในขณะเดียวกัน บางแห่งผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา หรือไม่ดำเนินการตามแบบรูปที่กำหนด หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่มีการตรวจรับงานหรือขอยกเลิกสัญญา และผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

๒.๒.๓ โครงการก่อสร้างตลาด ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และศูนย์สาธิตการตลาด ซึ่งมีการดำเนินการในหลายพื้นที่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ จากการประสานเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุที่ไม่แล้วเสร็จมาจากหลายปัจจัย อาทิ บางแห่งยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินในการก่อสร้างจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และบางแห่งหลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่มีผู้สนใจเช่าพื้นที่ในการประกอบกิจการ

๒.๒.๔ โครงการระบบประปาหมู่บ้าน มีการดำเนินการแล้วเสร็จในหลายพื้นที่ แต่ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ซึ่งเบื้องต้น พบว่า แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ หรืออุปกรณ์ประปาเกิดการชำรุด สูญหาย

๒.๓ การสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้าง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา โดยวางแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบโครงการแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ซึ่งจะมีการติดตามขับเคลื่อนให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการของภาครัฐ สรุปได้ ดังนี้

สิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้าง/ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ประเด็นปัญหา หรือสาเหตุ ที่ถูกทิ้งร้าง/ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ผลการติดตาม ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
<p>๑. สนามกีฬา อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพลศึกษา งบประมาณ ๒๔.๔๘๔ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มสัญญา ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑</p>	<p>หลังจากสนามกีฬาอำเภอ ทับสะแกฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แสงอรุณ ไม่สามารถรับโอน สนามกีฬาเพื่อดูแลได้ เนื่องจาก อบต. แสงอรุณ มีขนาดเล็ก ขาดแคลนงบประมาณในการ ซ่อมบำรุงและจัดหาเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษาสนามกีฬา</p>	<p>หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ในฐานะรับผิดชอบพื้นที่ได้ ประชุมหารือ โดยเชิญผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจสภาพสนามกีฬา และได้ให้ ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ในการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ โดยขอให้กรมพลศึกษาเร่งสำรวจ และปรับปรุงสนามกีฬาให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน โดยกรมพลศึกษา ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด อนุรักษ์พื้นที่ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการส่งมอบ-รับมอบครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้าง และการบริหารจัดการสนามกีฬา เพื่อให้หน่วยงานราชการ และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ซึ่งกรมพลศึกษาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยส่งผู้แทนเข้า ดำเนินการสำรวจสภาพสนามกีฬาแล้ว พบว่า สภาพปัจจุบันในส่วนที่ต้องแก้ไข คือ สนามฟุตบอล และลู่วิ่ง ที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุม สนามมีลักษณะ เป็นหลุมเป็นบ่อ และการระบายน้ำจากสนามออกสู่ ภายนอก โดยเบื้องต้นประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ปรับปรุง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน ซึ่ง ณ วันที่ตรวจติดตาม กรมพลศึกษา อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ในการซ่อมบำรุงสนามกีฬา ดังกล่าว และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ กรมพลศึกษา จะได้ส่งมอบให้ อบต. แสงอรุณ ดูแลรักษาต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อติดตามกำกับควบคุม การซ่อมแซม การถ่ายโอน และการบริหารจัดการ โดยขอให้ อบต.แสงอรุณ จัดเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้ สนามกีฬา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมพลศึกษาหรือ หน่วยงานอื่น เพื่อมาใช้ในการบำรุงรักษาสนามกีฬา ทับสะแก ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งยต่อไป</p>
<p>๒. พุทธมณฑลจังหวัด สมุทรสาคร ตำบลอัมพวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานรับผิดชอบ</p>	<p>จากการปฏิบัติราชการของ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ศาสนสถานดังกล่าว</p>	<p>หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระฯ) ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ และประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สมุทรสาคร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอ</p>

สิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้าง/ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ประเด็นปัญหา หรือสาเหตุ ที่ถูกทิ้งร้าง/ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ผลการติดตาม ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
<p>สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สมุทรสาคร <u>งบประมาณ ๑๗๓.๙๓๘</u> ล้านบาท</p> <p><u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ดำเนินการสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>มีสภาพเสื่อมโทรม ขาดการ บำรุงรักษา เกิดการชำรุดเสียหาย หลายแห่ง และมอบหมายให้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ รับผิดชอบพื้นที่ ดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว</p>	<p>บ้านแพ้ว นายก อบต.อำแพง และ ก.ธ.จ. จังหวัด สมุทรสาคร เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งจัดหา บุคลากร เพื่อบำรุงรักษาพุทธมณฑลจังหวัด สมุทรสาคร โดยได้มีข้อเสนอแนะให้จังหวัดสมุทรสาคร เร่งรัดกระบวนการมอบภารกิจพุทธมณฑล จังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้มีการจัดตั้งงบประมาณในการดูแลรักษา และในระหว่างขั้นตอนการส่งมอบภารกิจ ขอให้จังหวัด สมุทรสาคร บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อบต.อำแพง มูลนิธิพุทธมณฑล จังหวัดสมุทรสาคร และจิตอาสา ในการปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อให้หน่วยงานราชการ และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ จังหวัด สมุทรสาคร ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยประสานความร่วมมือกับ อบต.อำแพง และองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและปรับปรุง ภูมิทัศน์พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารจัดการในระยะต่อไป จังหวัด สมุทรสาคร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร พุทธมณฑลฯ เพื่อกำหนดแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ การบำรุงรักษาพุทธมณฑลฯ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบและข้อกฎหมายต่อไป</p>
<p>๓. ศูนย์กระจายสินค้าพืช พลังงานทดแทนของ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> เทศบาลตำบลวังทอง <u>งบประมาณ ๔๙</u> ล้านบาท</p>	<p>การดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าฯ แล้วเสร็จ แต่ประชาชน และเกษตรกร ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เนื่องจากเทศบาลตำบลวังทอง ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ในการก่อสร้างจากหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่</p>	<p>ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิชเนต ต๊ะปวง) ในฐานะรับผิดชอบพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พบว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการถอนสภาพที่ สาธารณประโยชน์ และขออนุญาตใช้ที่ ดินของรัฐตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติถอนสภาพ และจัดขึ้นทะเบียนการจัดหาประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง ณ วันที่ตรวจติดตาม สำนักงานที่ดิน จังหวัดสระแก้ว อยู่ระหว่างการรอเอกสาร จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา</p>

สิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้าง/ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ประเด็นปัญหา หรือสาเหตุ ที่ถูกทิ้งร้าง/ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ผลการติดตาม ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
		<p>ประกอบกรพิจารณาการอนุมัติการใช้พื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิษเนศ) ได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑) ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดประสานเร่งรัด หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเอกสาร ประกอบกรพิจารณาอนุมัติใช้พื้นที่ เพื่อสำนักงาน ที่ดินจังหวัด จะได้เร่งรัดดำเนินการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตการใช้ที่ดินให้แล้วเสร็จ อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัด ได้รายงานความคืบหน้าให้ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อจะได้ติดตาม เร่งรัดต่อไป</p> <p>๒) ในส่วนของอาคารของโครงการที่ยังไม่ได้รับ อนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน มอบหมายให้ เทศบาลตำบลวังทองได้มีการประสานหารือกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการดูแล อาคารสิ่งปลูกสร้างก่อนได้รับอนุญาตการใช้ที่ดิน</p>
<p>๔. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ยางพารา ในโครงการส่งเสริม ความโดดเด่นของผลผลิต และผลิตภัณฑ์จาก ภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมการเพิ่มมูลค่า จากน้ำยางสด บ้านศาลเตี้ย ตำบลท่าสะอาด อำเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑๙๓.๙๔๗ ล้านบาท (งบประมาณ ตามแนวทางการสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด</p>	<p>สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ ก่อสร้างอาคาร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ยางพาราแล้วเสร็จ จำนวน ๘ หลัง แต่ยังไม่สามารถ ดำเนินการผลิตได้ เนื่องจาก</p> <p>๑) ระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการฯ ได้ถูกยกเลิกไป เพราะไม่สามารถก่อกั้นผูกพันได้ ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จึงทำให้โรงงานทั้ง ๘ หลัง ไม่มี ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>๒) ไม่มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า หน่วยย่อยที่จะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ โรงงาน</p> <p>๓) โรงงานยางแผ่นรมควัน จำนวน ๓ หลัง ได้ดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างได้</p>	<p>ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปัทมา อัมราลิขิต) ในฐานะรับผิดชอบ พื้นที่ ได้ลงพื้นที่ และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พบว่าจังหวัดบึงกาฬได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายจาก แผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือแหล่งงบประมาณอื่นที่เห็นสมควร กรณีโรงงานยางแผ่นรมควัน จำนวน ๓ หลัง ที่ถูกพับ งบประมาณโดยผลของกฎหมายฯ จำนวนเงิน ๕,๑๐๓,๐๔๕.๐๘ บาท</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปการผลิต (ยางพารา) กิจกรรมย่อยโครงการเพิ่มมูลค่าจาก น้ำยางพาราสด (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา) โดยมีส่วนร่วมราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ</p>

สิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้าง/ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ประเด็นปัญหา หรือสาเหตุ ที่ถูกทิ้งร้าง/ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ผลการติดตาม ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑)	เนื่องจากงบประมาณถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๕,๑๐๓,๐๔๕.๐๘ บาท ๔) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด บึงกาฬ ส่งเลิกชุมนุมสหกรณ์ กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ จัดทำโครงการ ส่งผลให้โรงงาน แปรรูปผลิตภัณฑ์ ยางพารา ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ๓. จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้สามารถ ดำเนินธุรกิจได้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปัทมา) ได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป ดำเนินการ ดังนี้ ๑) ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เร่งหารือและบูรณาการร่วมกับกรมธนารักษ์ ในการแก้ไขปัญหา ให้เกิดความชัดเจนในแนวทาง ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒) ขอให้สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่บึงกาฬ บูรณาการร่วมกันในการกำกับ ดูแล ทรัพย์สินตามโครงการที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ โดยในระยะเร่งด่วนควรดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ดูแลพื้นที่และรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการไม่ให้เกิดความสูญหายจากการ โจรกรรม ๓) การจัดหาผู้ใช้ ประโยชน์ อาคารโรงงาน พร้อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ ขอให้สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พิจารณาศักยภาพ และประเมิน ความเสี่ยงของเอกชนหรือสหกรณ์อื่น ๆ ที่จะเข้ามา บริหารและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔) ขอให้สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะเจ้าของ โครงการทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างในการ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อาคารโรงงานทั้ง ๓ หลัง ก่อนมีการชำระหนี้สินทั้งหมด และขอให้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เร่งรัดการโอนทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ เพื่อให้มีการจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ยัง ไม่เสื่อมสภาพโดยเร็วต่อไป

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบสรุปความคืบหน้าการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการระดับจังหวัดที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักตรวจราชการ

โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๔๗, ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๕๔, ๐๘ ๙๙๒๑ ๕๑๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thitapa.j@opm.go.th หรือ grich.i@opm.go.th

